



บันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพ

เพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

ระหว่าง

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับ กลุ่มบริษัท PINTHONG GROUP

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดย นายเจนวิทย์ ครองตน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ตั้งอยู่ที่ 20 หมู่ - ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10160 โทรศัพท์ : (02) 4670571 โทรสาร : (02) 4579727 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สถานศึกษา

กับกลุ่มบริษัท ปินทอง กรุ๊ป โดย นายปริญญา เพ็ชรจรัส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตั้งอยู่เลขที่ 81/109 อาคารปิ่นทองกรุ๊ป ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ : 02- 416-9779 (12 Lines) โทรสาร : 02-417-0154 - 9 ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า สถานประกอบการ

โดยที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและกลุ่มบริษัท PINTHONG GROUP มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการศึกษาทางวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรในระดับนักฝีมือเทคนิค เทคโนโลยี และนักบริการมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ

ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยมีรายละเอียดข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการการศึกษาโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ให้แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1.3 เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าฝึกปฏิบัติงาน ภายในสาขาบริษัท ตลอดจนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งไม่อาจหาได้จากตำราหรือในห้องเรียน

1.4 เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมด้านวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร